

สายการบินเอทีฮัต และ สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ร่วมลงนามในสัญญาซ่อมบำรุง

พันธมิตรเที่ยวบินร่วม สายการบินเอทีฮัต และ สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงอันครอบคลุมถึงบริการซ่อมบำรุงซึ่งกันและกันใน เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย และ ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่องนี้สายการบินเอทีฮัตจะดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงตามกำหนด รวมทั้งการซ่อมบำรุงอื่นๆ แก่เครื่องบินของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่บินสู่เมลเบิร์นที่ โรงซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมของสายการบินฯในทาลามารีน และในขณะนี้นายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้ให้บริการซ่อมบำรุงอย่างเต็มรูปแบบแก่เครื่องบินของสายการบินเอทีฮัตในลอสแอนเจลิสแล้ว

บริการการซ่อมบำรุงที่จะให้บริการในเมลเบิร์น และลอสแอนเจลิส อาจครอบคลุมถึงการขนส่ง การตรวจสอบรายวัน และรายสัปดาห์ บริการด้านวิศวกรรมตามกำหนดการการซ่อมและดูแลรักษาระบบการบินต่างๆรวมถึงห้องโดยสาร

สายการบินเอทีฮัตได้เริ่มต้นให้บริการเที่ยวบินตรงรายวันระหว่าง อาบูดาบีและลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A340-500 ใน 3 ระดับชั้นโดยในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ จะเปลี่ยนมาให้บริการโดยเครื่องบินโบอิง 777-200 LR สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ให้บริการเที่ยวบินจาก ลอสแอนเจลิส สู่อ็อคแลนด์ ลอนดอน-ฮีทโธรว์ และราโทรทองกา

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ให้บริการเฉลี่ยวันละ 5 เที่ยวบินจากเมลเบิร์นสู่อ็อคแลนด์ ไครสต์เชิร์ชและเวลลิงตัน รวมทั้งเที่ยวบินตามฤดูกาลสู่ควีนส์ทาวน์

ม.ร. เจฟฟ์ วิลกินสัน รองประธานอาวุโสฝ่ายเทคนิคของสายการบินเอทีฮัต กล่าวว่า “3 ปีแห่งความสำเร็จด้านพันธมิตรเที่ยวบินร่วม กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ สู่การทำงานร่วมกันทางด้านเทคนิคต่อไป”

“โรงซ่อมบำรุงของสายการบินเอทิฮัดในเมลเบิร์น ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งด้านการบริการและบุคลากร และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่เครื่องบินของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เจกเช่นบริการซ่อมบำรุงที่ทางสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้ให้บริการแก่เราในโรงซ่อมบำรุงที่ทันสมัยของสายการบินฯ ที่ลอสแอนเจลิส”

“เราหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่โอกาสในการจ้างงานที่โรงซ่อมบำรุงของเราที่เมลเบิร์นในอนาคต”

ม.ร. บรูซ พาร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ กล่าวว่า ”เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับสายการบินเอทิฮัดทั้งในฐานะลูกค้า และผู้ให้บริการ ทีมงานซ่อมบำรุงของเราในลอสแอนเจลิสได้ให้บริการแก่หลายสายการบิน ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีที่เราได้รวมสายการบินเอทิฮัดไว้ในการให้บริการดังกล่าวด้วย” นอกจากนี้ เมลเบิร์น และซิดนีย์สายการบินเอทิฮัดยังมี โรงซ่อมบำรุงใน ซิดคาโกด์บลิทึมมไบลาฮอร์ลอนดอน-ฮีทโธรว์แมนเชสเตอร์ และสิงคโปร์